

รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓  
วันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

ผู้มาประชุม

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภูษะภา	อธิการบดี	ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชรากร พาหะนิษฐ์	รองอธิการบดีวิชาการ	กรรมการ
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิวัดต์ มณีโชติ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๔. อาจารย์ ดร.ผดุงชัย ภูพัฒน์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๕. อาจารย์ ดร.สมใจ นกดี	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา นาคโปย	คณบดีคณะครุศาสตร์	กรรมการ
๗. อาจารย์เมธี พรหมศิลา	คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	กรรมการ
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต มาระโกชน	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ	กรรมการ
๙. อาจารย์ผุสดี ภูมรา	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (แทน)	กรรมการ
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล แวงนอก	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	กรรมการและเลขานุการ
๑๑. ดร.พรพรรณ ดอนพนัส	หัวหน้าสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. อาจารย์ ดร.แหวดดาว พิมพ์พันธ์ดี	รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๒. อาจารย์อรชума หนูน้อย	ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

เริ่มประชุม ๑๓.๓๐ น

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภูษะภา อธิการบดี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กำลังเร่งจัดทำหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) จำนวน ๔ หลักสูตร ได้แก่ ๑) หลักสูตรอาหารและการโรงแรม ๒) หลักสูตรบัญชีสมัยใหม่ ๓) หลักสูตรดิจิทัล ๔) หลักสูตรเลขานุการและการพัฒนาสำนักงานดิจิทัล และหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุซึ่งได้รับทุนสนับสนุนเพื่อนำมาต่อยอดกับหลักสูตรระดับปริญญาโท อาจต้องขอความกรุณาคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาหลักสูตรในคราวประชุมครั้งถัดไป

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล แวงนอก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รายงาน การดำเนินงาน ตามมติคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เรื่องสืบเนื่อง ดังนี้

๑) (ร่าง) รายละเอียดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) มติที่ประชุม มอบหลักสูตรทบทุนตามที่คณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยเสนอแนะไว้ โดยมอบคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบ ขณะนี้หลักสูตรอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย

๒) การหรือการครบวาระดำรงตำแหน่งประธานกรรมการประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มติที่ประชุม มอบบัณฑิตวิทยาลัย ประสานรองอธิการบดีวิชาการ ประชุมร่วมกับหัวหน้างานนิติการ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยได้ประชุมร่วมกันระหว่างรองอธิการบดีวิชาการ หัวหน้าสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย และหัวหน้างานนิติการ มีมติว่าคำสั่งเดิมที่ถูกยกเลิก และมีการแต่งตั้งคำสั่งใหม่ก็จะยึดคำสั่งที่แต่งตั้งใหม่ทันที

๓) การดูแลนักศึกษาค้างค่างของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา มติที่ประชุม มอบบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณพร คำดี รองศาสตราจารย์ ดร.นวิสนันท์ วงศ์ประสิทธิ์ และอาจารย์ ดร.ปรีชา ดิลกวุฒิสิทธิ์ บัณฑิตวิทยาลัย ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘

๓.๑ รายงานแผนการดูแลนักศึกษาค้างค่างของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา และอนุมัติใช้ศักยภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ๓ คน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล แวงนอก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวว่า รายงานแผนการดูแลนักศึกษาค้างค่างของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา และอนุมัติใช้ศักยภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ๓ คน จากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ ๑) ให้บัณฑิตวิทยาลัยควรตรวจสอบเรื่องการขยายเวลาการต่ออายุนักศึกษารหัส ๕๗ โดยศึกษาระเบียบของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ว่า เป็นไปตามเกณฑ์หรือไม่ ๒) ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรายงานความคืบหน้าการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาทั้ง ๑๒ คน ทุกเดือนว่าแต่ละคนทำอะไรบ้างถึงขั้นตอนไหนบ้าง ล่าช้าเพราะอะไร เพื่อเป็นการกำกับติดตามโดยให้ตั้งเป็นวาระสืบเนื่องเพื่อรายงานในสภาวิชาการทุกครั้ง ๓) หากเป็นไปได้ควรให้กรรมการที่ควบคุมวิทยานิพนธ์ทั้งภายในและภายนอกคอยกำกับติดตาม และรายงานความก้าวหน้าของนักศึกษาให้ทราบ ๔) หลักสูตรควรทำเรื่องขอลดอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อไม่ให้มีปัญหาต่อเรื่องประกันคุณภาพ มติที่ประชุม เห็นชอบการปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) และมอบบัณฑิตวิทยาลัยรายงานความก้าวหน้าของนักศึกษา ตรวจสอบระเบียบการต่ออายุตามเกณฑ์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ของนักศึกษารหัส ๕๗ และ ๕๘ มอบผู้รับผิดชอบหลักสูตรทำเรื่องขอลดจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย สภาวิชาการ คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร สภามหาวิทยาลัย และแจ้งไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย



และนวัตกรรม (อว.) ต่อไป หลักสูตรทำรายงานความก้าวหน้าในการดูแลนักศึกษาจนสำเร็จการศึกษา และขอลดจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เหลือ ๓ คน

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภูษะกา อธิการบดี สอบถามว่า คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผ่านเรื่องของรองศาสตราจารย์ ดร.นวิสนันท์ วงศ์ประสิทธิ์ แล้วใช่หรือไม่ อย่างไร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล แวงนอก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวว่า รองศาสตราจารย์ ดร.นวิสนันท์ วงศ์ประสิทธิ์ ส่งหนังสือให้ประธานหลักสูตร เรียนอธิการบดี ผ่านคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ขอไม่ดูแลนักศึกษาคงค้าง หนังสือฉบับดังกล่าวส่งถึงบัณฑิตวิทยาลัยช่วงเช้า คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยให้ความเห็น และส่งถึงอธิการบดีตามระบบงานสารบรรณ จึงยังไม่ได้นำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาในครั้งนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดีวิชาการ กล่าวว่า เรื่องหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา ที่ขออนุมัติปิดหลักสูตรแบบมีเงื่อนไข โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย และสภาวิชาการ และให้จัดทำแผนดูแลนักศึกษา คงค้างจนสำเร็จการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.นวิสนันท์ วงศ์ประสิทธิ์ ได้ส่งหนังสือ เรื่อง ขอไม่ประสงค์เป็นผู้ดูแลนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา ที่รับเข้าใหม่จำนวน ๘ คน โดยจะขอลดเฉพาะนักศึกษาที่ตนเองเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อยู่ จำนวน ๒ คน จนสำเร็จการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.พิวัตต์ มณีโชติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สอบถามว่า การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.นวิสนันท์ วงศ์ประสิทธิ์ ยินดีที่จะเป็นกรรมการสอบให้ใช่หรือไม่ หากไม่สามารถเข้าร่วมเป็นกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์นี้ได้ บัณฑิตวิทยาลัยต้องแก้ไขเรื่ององค์ประกอบคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

**มติที่ประชุม** เห็นชอบแผนการดูแลนักศึกษาคงค้างของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา และอนุมัติใช้ศักยภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ๓ คน มอบบัณฑิตวิทยาลัยแก้ไขข้อบังคับเรื่ององค์ประกอบคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เพื่อให้ นักศึกษาสามารถดำเนินการสอบได้ และเสนอคณะกรรมการพิจารณาข้อบังคับต่อไป

#### ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

##### ๔.๑ รายงานมติสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล แวงนอก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวว่า สภาวิชาการแจ้งมติที่ประชุมสภาวิชาการ แจ้งให้หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ ๑) ให้บัณฑิตวิทยาลัยควรตรวจสอบเรื่องการขยายเวลาการต่ออายุนักศึกษารหัส ๕๗ โดยศึกษาระเบียบของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ว่าเป็นไปตามเกณฑ์หรือไม่ ๒) ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรายงานความคืบหน้าการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาทั้ง ๑๒ คน ทุกเดือนว่าแต่ละคนทำอะไรบ้างถึงขั้นตอนไหนบ้าง ล่าช้าเพราะอะไร เพื่อเป็นการกำกับติดตามโดยให้ตั้งเป็นวาระสืบเนื่องเพื่อรายงานในสภาวิชาการทุกครั้ง ๓) หากเป็นไปได้ควรให้กรรมการที่ควบคุมวิทยานิพนธ์ทั้งภายในและภายนอกคอยกำกับติดตาม และรายงานความก้าวหน้าของนักศึกษาให้ทราบ ๔) หลักสูตรควรทำเรื่องขอลดอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อไม่ให้มีปัญหาต่อเรื่องประกันคุณภาพ **มติที่ประชุม** เห็นชอบการปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) และมอบบัณฑิตวิทยาลัยรายงานความก้าวหน้าของนักศึกษา ตรวจสอบระเบียบการต่ออายุตามเกณฑ์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ของนักศึกษารหัส ๕๗ และ ๕๘ มอบผู้รับผิดชอบหลักสูตรทำเรื่องขอลดจำนวนอาจารย์



ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย สภาวิชาการ คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร สภามหาวิทยาลัย และแจ้งไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ต่อไป หลักสูตรทำรายงานความก้าวหน้าในการดูแลนักศึกษาจนสำเร็จการศึกษา และขอลดจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เหลือ ๓ คน

#### มติที่ประชุม รับทราบ

### ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

#### ๕.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล แวงนอก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวว่า งานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ทำการประมวลผลการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑) โดยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๒ คน ได้แก่ ๑) นางสาวกาญจนา ศักดิ์ชลาธร นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา และ ๒) นางสาวนิจันท์ สุริวงษ์ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

มติที่ประชุม เห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑) จำนวน ๒ คน ได้แก่ ๑) นางสาวกาญจนา ศักดิ์ชลาธร นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา และ ๒) นางสาวนิจันท์ สุริวงษ์ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

#### ๕.๒ ขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล แวงนอก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวว่า ขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา ขอย้ายครั้งที่ ๑ จำนวน ๒ คน อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย ด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีแนวปฏิบัติตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ ระบุว่า นักศึกษาที่สามารถขอย้ายเวลาการศึกษาได้นักศึกษาต้องอยู่ระหว่างการตีพิมพ์เผยแพร่หรือรอหนังสือตอบรับการตีพิมพ์เผยแพร่เท่านั้น บัณฑิตวิทยาลัยเพิ่งทราบเกณฑ์ดังกล่าว ต้องรีบแจ้งให้หลักสูตรทราบ เพื่อเร่งนักศึกษาสอบ และตีพิมพ์เผยแพร่ให้ทัน มิฉะนั้นจะไม่เข้าเกณฑ์ในการขอย้ายเวลาการศึกษาตามแนวทางของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นักศึกษาที่ขอย้ายเวลาการศึกษา ๒ คนที่กล่าวมานั้น เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการขยายระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา แต่ไม่เป็นไปตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุโลมการขยายเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษาที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ตอบอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิวต์ มณีโชติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปกติการออกแนวปฏิบัติหรือข้อปฏิบัติที่ไม่เอื้อหรือขัดต่อการปฏิบัติเดิมจะต้องมีระยะเวลา หากปฏิบัติแล้วมีฉบับใหม่ที่มีผลให้ถือปฏิบัติทันทีควรจะถามความชัดเจนกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ไปอีกครั้งว่าการที่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเดิมแต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ แล้วมีข้อบังคับหรือแนวปฏิบัติใหม่และให้ถือปฏิบัติในเชิงกฎหมายจะเป็นไปได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้มหาวิทยาลัยจะมีทางออกอย่างไร เพื่อให้เอื้อต่อนักศึกษามิเช่นนั้นจะเกิดปัญหาในภายหลัง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อไหร่ เป็นต้นไป และต้องแจ้งหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาทราบแนวปฏิบัติการขยายระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับนี้ นักศึกษาอาจมีการทักท้วงเนื่องจากเพิ่งทราบแนวปฏิบัติการขยายระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ส่งผลให้นักศึกษาเสียสิทธิ์ จึงควรได้รับการผ่อนปรน



รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภูษะภา อธิการบดี กล่าวว่า จากแนวปฏิบัติการขยายระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษานี้ มีได้ระบุช่วงเวลาที่ยังคับใช้ หนังสือฉบับนี้แจ้งให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทราบ ไม่ได้เป็นหนังสือเวียนให้ทุกมหาวิทยาลัยทราบ มอบบัณฑิตวิทยาลัยจัดทำหนังสือสอบถามแนวปฏิบัติการขยายระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ว่ามีการส่งหนังสือเวียนแจ้งทุกหน่วยงานหรือไม่ มีแนวปฏิบัติอย่างไร เนื่องจากไม่มีขอบเขตของระยะเวลาที่กำหนดไว้

**มติที่ประชุม** อนุมัติการขอขยายระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา จำนวน ๒ คน ได้แก่

๑) นางอรยา พุ่มไสว ตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๒) นายฐนกร ศิลป์สาคร ตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

และมอบบัณฑิตวิทยาลัยเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาที่ไม่เข้าเกณฑ์ตามแนวทางการปฏิบัติของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะมีแนวทางในการช่วยเหลืออย่างไร ทางออกอีกทางหนึ่ง คือ ให้นักศึกษา readmit ใหม่ จัดทำหนังสือสอบถามแนวปฏิบัติการขยายระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ว่ามีการส่งหนังสือเวียนแจ้งทุกหน่วยงานหรือไม่ มีแนวปฏิบัติอย่างไร เนื่องจากไม่มีขอบเขตของระยะเวลาที่กำหนดไว้

**๕.๓ พิจารณาคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล แวงนอก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวว่า หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา มีผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน ๕ คน เกษียณราชการ ๑ คน และออกจากราชการ ๑ คน จึงเหลือกรรมการหลักสูตร ๓ คน องค์กรประกอบของการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต้องใช้กรรมการอย่างน้อย ๔ คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยได้เวียนให้คณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาองค์ประกอบคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ผลการพิจารณา มีข้อเสนอแนะ ๒ แนวทาง คือ ๑) กรรมการบริหารหลักสูตรเสนอแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม ๒) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นกรรมการเพิ่ม จากข้อเสนอแนะดังกล่าว หลักสูตรจึงขอเสนอ อาจารย์ ดร.เทพนคร ทาคง ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรตาม มคอ.๒ เป็นกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์เพิ่ม

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิวดี มณีโชติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สอบถามถึงอำนาจหรือแนวทางปฏิบัติที่ระบุว่ากรรมการคนที่ ๔ ที่มีใช้กรรมการหลักสูตรเป็นอำนาจผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอแต่งตั้งหรือมีทางออก เนื่องจากที่ผ่านมาคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยไม่เคยได้พิจารณาเรื่องนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล แวงนอก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวว่า ข้อบังคับมีได้ระบุอำนาจในการเสนอแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม จึงนำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อใช้อำนาจคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย แนวปฏิบัติเดิม คือ จะแต่งตั้งจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง ๕ คน

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภูษะภา อธิการบดี สอบถามว่า คณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยมีอำนาจในการเสนอแต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือไม่

ดร.พรพรรณ ดอนพนัส หัวหน้าสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวว่า ข้อ ๓๔.๒.๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐



(ฉบับใหม่) ระบุว่า ให้คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรทำหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และเค้าโครงการค้นคว้าอิสระหรือภาคินิพนธ์ โดยเชิญกรรมการเพิ่มเติมได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงการค้นคว้าอิสระหรือภาคินิพนธ์ต้องมีไม่น้อยกว่า ๔ คน ในจำนวนนี้ต้องมีประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือประธานกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหรือภาคินิพนธ์ของนักศึกษา และกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ไม่ใช่กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหรือภาคินิพนธ์ของนักศึกษาอย่างน้อย ๓ คน แล้วแต่กรณี โดยมีเลขานุการคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิวัดต์ มณีโชติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า ดังนั้นตามที่คณะกรรมการผู้รับผิดชอบเสนอ อาจารย์ ดร.เทพนคร ทาคง เป็นกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์เพิ่มนั้น เป็นไปตามข้อ ๓๔.๒.๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบับใหม่) แล้ว ประกอบกับมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘

**มติที่ประชุม** อนุมัติอาจารย์ ดร.เทพนคร ทาคง เป็นกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา เพิ่ม

**๕.๔ รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)**

**มติที่ประชุม** ถอนวาระนี้

**๕.๕ (ร่าง) รายละเอียดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล แวงนอก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวว่า ด้วยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ ๑) หน้า ๗ ปรัชญาของหลักสูตรขอให้เติมข้อความให้สมบูรณ์ ๒) หน้า ๙ ตรวจสอบข้อมูลแล้วแก้ไขให้ถูกต้อง “๒.๒.๑ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับใหม่) ๓) หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การเรียนการสอน และการประเมินผล ควรสอดแทรกกลยุทธ์การเรียนการสอน และการประเมินผลที่สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ๔) ผังแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ในหมวดวิชาเฉพาะควรให้ความสำคัญเพิ่มขึ้นในด้านทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๕) หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร ขอให้เรียงลำดับหัวข้อให้ตรงตามเอกสารตรวจฯ ๖) ภาคผนวก ๓ ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งตำราฯ (๑) ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ควรเป็นผลงานตามศาสตร์ที่เผยแพร่ผ่านวารสารของ TCI กลุ่มที่ ๒ หรือ Scopus เป็นอย่างน้อย (๒) ผลงานการประเมินหลักสูตรหลักสูตร ไม่นับเป็นผลงานทางวิชาการตามศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ (๓) ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตรด้านผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตรแต่ละท่านต้องมีผลงานทางวิชาการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง อย่างน้อย ๓ รายการ (๔) ขอให้เพิ่มผลงานทางวิชาการอื่นๆ ของอาจารย์ประจำหลักสูตรให้ครบ ๓ รายการ หรือมากกว่า (๕) ข้อควรระวัง คือ ผลงานทางวิชาการที่มีอายุใกล้จะครบ ๕ ปีย้อนหลัง จึงเสนอคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา **มติที่ประชุม** เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต



หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งนี้ขอให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมให้เรียบร้อยก่อนเสนอหลักสูตรต่อไปยังบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต มาระโกชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ชี้แจงในที่ประชุมว่าพิจารณาผลงานทางวิชาการ เรื่อง การประเมินหลักสูตร

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิวดี มณีโชติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า ผลงานวิชาการที่สามารถนำมาใช้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้นั้น ต้องตีพิมพ์เผยแพร่เรียบร้อยแล้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรกร พาหะนิชย์ รองอธิการบดีวิทยาการจัดการ กล่าวว่า การปรับแก้ไขผลงานวิชาการของอาจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ พัดชา ให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ก่อนเสนอเข้าพิจารณาในคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ จะพิจารณาเฉพาะผลงานวิชาการที่ตรงตามศาสตร์เท่านั้น

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภูษะกา อธิการบดี ฝากให้คณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการช่วยพิจารณาผลงานวิชาการของผู้รับผิดชอบหลักสูตรก่อนเสนอเข้าพิจารณาในคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต มาระโกชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ สอบถามในที่ประชุมว่า อาจารย์ประจำหลักสูตรที่สังกัดหลักสูตรปริญญาโทบางท่านจะไปเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาตรีต้องรอหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยก่อนหรือไม่ หรือสามารถย้ายหลักสูตรได้เลย

**มติที่ประชุม** มอบหลักสูตรปรับแก้ไขและนำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ก่อนเสนอเข้าพิจารณาในคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้

๑. หน้า ๑๔ ตามหมวดวิชา เปลี่ยนจาก “วิชาเอก” เป็น “วิชาเฉพาะ”
๒. หน้า ๒๗ ควรเพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อจกได้ไม่มีปัญหาในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
๓. ผลงานวิชาการ เรื่อง ประเมินหลักสูตรของ อาจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ พัดชา ไม่สามารถนำมานับเป็นผลงานวิชาการได้

๔. ระบุหน้าบทความที่ลงในเอกสาร proceeding ในผลงานวิชาการที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการของ อาจารย์ ว่าที่ ร.ท. ดร.ธนเดช กังสวัสดิ์

อาจารย์ประจำหลักสูตรที่สังกัดหลักสูตรปริญญาโทจะย้ายไปเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาตรีนั้น ต้องรอหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยก่อน

#### ๕.๖ (ร่าง) รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล แวงนอก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวว่า บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดทำ (ร่าง) รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะกรรมการจัดทำรายวิชาได้ประชุมจัดทำร่างรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ พร้อมทั้งได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาวิพากษ์ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โครงการนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลไปประกอบการขอสำเร็จการศึกษาในกรณีที่สอบจากศูนย์ภาษาและศูนย์ทดสอบภายนอกหลายครั้งแล้ว

ไม่สามารถผ่านเกณฑ์ จึงลงเรียนเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง มีจำนวน ๒ รายวิชา ได้แก่ ๑) การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับบัณฑิตศึกษา ๒) การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับบัณฑิตศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิวต์ล มณีโชติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สอบถามว่า หลักสูตรนี้หรือ ๒ รายวิชาที่เสนอนี้จะปรากฏอยู่ใน มคอ.๒ ทุกหลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัยหรือไม่ เนื่องจากข้อมูลที่บัณฑิตวิทยาลัยนำเสนอจัดทำมาในรูปแบบของ มคอ.๒ แต่หากจัดทำ ๒ รายวิชานี้แล้วให้นักศึกษาลงเรียนและผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษได้นั้น จะสามารถเทียบกับมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษได้หรือไม่ ถ้าเป็นลักษณะหลักสูตรที่เสริมให้นักศึกษา สำหรับการสอบก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่ง คณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยจะไม่สามารถอนุมัติรายวิชาดังกล่าวเพื่อเทียบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษได้ ต้องมีหน่วยงานที่จะเทียบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษเฉพาะ ตอนนี้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้อำนาจในการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษได้เอง และการลงทะเบียนเรียนเฉพาะบุคคลต้องเป็นรายวิชาแบบ Non-Credit

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล แวงนอก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวว่า จากการที่ได้หารือกับหลักสูตรในเรื่องการบริหารจัดการแล้ว พบว่าจะส่งผลต่อการบริหารจัดการงบประมาณในการจ่ายค่าตอบแทนการสอนในรายวิชาดังกล่าว จึงเห็นว่าควรให้บัณฑิตวิทยาลัยบริหารจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรกร พาหะนิชย์ รองอธิการบดีวิชาการ กล่าวว่า ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนรินทร์ เรื่อง เกณฑ์ภาษาอังกฤษ ฉบับที่ใช้อยู่ได้ถูกยกเลิกแล้ว ฉะนั้นบัณฑิตวิทยาลัยต้องจัดทำประกาศฉบับใหม่

อาจารย์ ดร.ผดุงชัย ภูพัฒน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า วิชานี้ต้องเป็นวิชาที่ไม่มีหน่วยกิต อยู่ใน มคอ.๒ แต่เป็นเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีประกาศเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา ระบุว่า ลงเรียน ๑ วิชา คะแนน CU-TEP จะลดน้อยลง ลงเรียน ๒ วิชา คะแนน CU-TEP จะลดน้อยลงอีก ขึ้นอยู่กับการวางเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัย

**มติที่ประชุม** อนุมัติในหลักการ มอบคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการ

- ๑) ประสานประชุมกับหลักสูตร
- ๒) ให้ศึกษาเรื่องเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ การดำเนินการบริหารจัดการหลักสูตร และจัดทำประกาศ โดยเปรียบเทียบข้อมูลกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของสภาวิชาการต่อไป

**ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ**

ปิดการประชุม ๑๕.๑๐ น.

  
ดร.พรพรรณ ดอนพนัส  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล แวงนอก  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม